



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมทางหลวง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในกรณีที่เป็นกรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ให้อธิบดีพิจารณาประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมทางหลวง กำหนด และให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สักส่วนของงานที่ตนปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) อย่างเปิดเผย นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมทางหลวง กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายผดุง ศรีโคตา ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๘ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (รายละเอียดตามแนบ)

กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่จัดส่งผลงานภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการประเมินบุคคล หน่วยงานต้นสังกัดต้องชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม และรายงานผลเสนออธิบดีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในคุณสมบัติและเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล ให้แจ้งหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง เลขที่ ๒/๔๘๖ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้ง ซึ่ง ก.พ. และ อ.ก.พ. กรมทางหลวง อาจไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้เสนอ อ.ก.พ. กรมทางหลวง พิจารณาวินิจฉัย และรายงานต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสรวิศ ทรงศิริโล)
อธิบดีกรมทางหลวง

บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน	สัดส่วน	ผู้ร่วมดำเนินการ
๑	นายผดุง ศรีโคตา ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๘ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๓	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๘ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๓	<p>ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การจัดทำแผนรายประมาณการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ ระหว่าง กม.๗๘+๕๗๕ - กม.๘๑+๕๖๐</p> <p>ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การจัดทำแผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.๑๙๓+๘๗๒ - กม.๑๙๙+๘๖๐</p> <p>ข้อเสนอแนวคิดฯ เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจสายทางเพื่อประกอบการทำแผนงาน (Check List)</p>	<p>๗๕%</p> <p>๘๕%</p>	<p>นายสมจิตร สุภาชาติ ๕%</p> <p>นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ ๕%</p> <p>นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา ๑๕%</p> <p>นายสมจิตร สุภาชาติ ๕%</p> <p>นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ ๕%</p> <p>นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา ๕%</p>